

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมอาคารประชาปารามิพย์ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

1	นายสหภาพ	กะเปราะน้อย	ประธานสภา	นายสหภาพ	กะเปราะน้อย
2	นายสมร	ทองตัน	รองประธานสภา	นายสมร	ทองตัน
3	นายวิชัย	ทองตัน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1	นายวิชัย	ทองตัน
4	นายศรัทธา	เจือหอม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2	นายศรัทธา	เจือหอม
5	นายไพรวลัย	ค้ำนคร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2	นายไพรวลัย	ค้ำนคร
6	นายวรเดช	เสริมทรัพย์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3	นายวรเดช	เสริมทรัพย์
7	นายบุญช่วย	ทรัพย์ทวี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3	นายบุญช่วย	ทรัพย์ทวี
8	นายสุพร	พุกพัน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4	นายสุพร	พุกพัน
9	นางสาวเช่นดาว	นพศรี	เลขานุการสภา	นางสาวเช่นดาว	นพศรี
10	นายกิริติ	สุขใจ	เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย	นายกิริติ	สุขใจ

ผู้ลาประชุม

ไม่มี

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายศรีเพชร	นามเดช	นายก อบต.	นายศรีเพชร	นามเดช
2	นายวิโรจน์	อยู่ใจเย็น	รองนายก อบต.	นายวิโรจน์	อยู่ใจเย็น
3	นายสนั่น	มงคลการ	เลขานุการนายก อบต.	นายสนั่น	มงคลการ
4	นายอิทธิพล	ผ่องแผ้ว	รองนายก อบต.	นายอิทธิพล	ผ่องแผ้ว
5	นางมัทรินทร์	อนุพงศ์ศิริกุล	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2	นางมัทรินทร์	อนุพงศ์ศิริกุล
6	นางน่องนุช	ค้ำนคร	ประธานสตรี	นางน่องนุช	ค้ำนคร
7	นางสาวพจมาน	พุลกิจ	ผอ.กองคลัง	นางสาวพจมาน	พุลกิจ
8	นางอัครา	เสริมทรัพย์	หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.	นางอัครา	เสริมทรัพย์
9	นายพรอนันต์	สาพิมพ์	ผอ.กองช่าง	นายพรอนันต์	สาพิมพ์
10	นายฉัตรชัย	แสงจันทร์	ผอ.ร.ร.วัดสมุทรโคดม	นายฉัตรชัย	แสงจันทร์
11	นายสมหมาย	พุ่มพัน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4	นายสมหมาย	พุ่มพัน

เริ่มประชุมเวลา 09.50 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสหภาพ กะเปราะน้อย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 1** เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

**ประธาน** - ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ 2** รับรองรายงานการประชุม

**ประธาน** - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ให้สภาฯ ทราบ

**ศรัทธา** - เรียนท่านประธาน จากผลการตรวจรายงานการประชุม ไม่พบจุดที่ต้องแก้ไข

**ประธาน** - ก่อนที่สภาฯ จะลงมติ ผมขอให้สมาชิกตรวจรายงานการประชุมอีกครั้ง

**ประธาน** - เมื่อสมาชิกดูเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 กรุณายกมือ

**ที่ประชุม** - มีสมาชิกยกมือ 8 คน คือ นายสหภาพ กะเปราะน้อย , นายสมร ทองตัน , นายวิชัย ทองตัน , นายไพโรจน์ คำนคร , นายศรัทธา เจือหอม , นายบุญช่วย ทรัพย์ทวี , นายวรเดช เสริมทรัพย์ และนายสุพร พุกพันธ์

**ประธาน** - สรุปว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

**ระเบียบวาระที่ 3** กระทุ้งถาม

**ประธาน** - ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ 4** เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

**รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1**

**ประธาน** - ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการพิจารณาให้สภาฯทราบ

**ศรัทธา** - เรียนท่านประธาน ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อให้พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 โดยกำหนดให้พิจารณาให้เสร็จสิ้น ในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 นั้น ทางคณะกรรมการขอรายงานให้ทราบว่าในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 สิงหาคม 2562 ไม่มีสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น มายื่นคำขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 แต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณา และมีมติว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ผู้บริหารเสนอมา มีความเหมาะสมถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย และไม่ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ในรายชื่อใดๆ รวมถึงกรรมการไม่มีการสงวนความเห็น ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงไว้ ซึ่งร่างเดิม ตามที่ผู้บริหารได้เสนอมา ผมขอรายงานให้ทราบเพียงเท่านี้

**ประธาน** - ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรรูปธุรกิจราชการผลการประชุมมานั้นมีสมาชิกจะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอผ่านไประเบียบวาระต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5** เรื่องที่เสนอใหม่

**5.1 สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย**

**ประธาน** - ขอเชิญนายก ชี้แจง

**นายก** - ผมขออนุญาตให้รองอธิบดีพล ผ่องแผ้ว ชี้แจงแทน

**ประธาน** - อนุญาต

**รองอธิบดีพล** - เรียนท่านประธานด้วยคณะกรรมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดกรอบแนวทางประเมิน มาตรฐาน การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563) ซึ่งมีเกณฑ์ชี้วัด สำหรับใช้ประเมินองค์การบริหารส่วนตำบล ในปี 2562 จำนวน 387 ตัวชี้วัด คือ ทางอบต.จะต้องดำเนินการประเมินตนเอง และดำเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตาม ลงในโปรแกรมระบบประมวลผล โดยปีนี้ให้ประเมินการจัดบริการสาธารณะ ปี 2561 ซึ่งข้อมูลที่ทางอบต.ส่งไปจะเป็นเกณฑ์ ประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน และรายงานคณะรัฐมนตรี ทราบต่อไป ในเรื่องนี้ทางอบต. ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลแล้ว ซึ่งจะต้องรายงานให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ ดังนั้น ข้อมูลที่ผมจะรายงาน ขอให้ทุกท่านดูที่จะจะเสนอเป็นเหตุเวทพอย ผลการประเมินจะมีทั้งไม่ได้ดำเนินการ , เท่ากับค่าเป้าหมาย , ไม่มีบริการสาธารณะ ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำและน้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ ซึ่งผมจะเสนอในเกณฑ์ชี้วัดที่น้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

**ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานและด้านที่ 2 ผังเมือง**

**ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ำ**

**เกณฑ์ชี้วัด** ร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางและแอสฟัลติกในความรับผิดชอบของอบต.ที่สร้างเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชน หรือตามแผนการพัฒนาในปีงบประมาณ 2561 ค่าเป้าหมาย 65  
กรอบการประเมิน 5833 การจัดบริการสาธารณะ 203 ผลการประเมิน คือ น้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

**เกณฑ์ชี้วัด** ร้อยละของระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในความรับผิดชอบของอบต.ที่สร้างเพิ่มเติม ตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนการพัฒนาในปีงบประมาณ 2561 ค่าเป้าหมาย 65  
กรอบการประเมิน 5833 การจัดบริการสาธารณะ 203 ผลการประเมินน้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

**ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง**

**เกณฑ์ชี้วัด** ร้อยละของจำนวนใบอนุญาตก่อสร้างใหม่ที่อบต.ออกให้ระหว่างปีได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมาย 95 กรอบการประเมิน 14 การจัดบริการสาธารณะ 12 ผลการประเมินน้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

**ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคมและคุณภาพชีวิต**

**ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาศติ**

เกณฑ์ชี้วัด จำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีที่อบต. ดำเนินการในระหว่างปี 2562 ค่าเป้าหมาย 2  
2 โครงการประเมิน 2 การจัดบริการสาธารณสุข 1 ผลการประเมินน้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

เกณฑ์ชี้วัด ร้อยละของสตรีที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจากอบต. ค่าเป้าหมาย 7 กรอบการประเมิน  
1251 การจัดบริการสาธารณสุข 30 ผลการประเมิน น้อยกว่า ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

#### **ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุ**

เกณฑ์ชี้วัด ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจากอบต. เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุทั้งหมด  
ในพื้นที่ ค่าเป้าหมาย 40 กรอบการประเมิน 365 การจัดบริการสาธารณสุข 100 ผลการประเมิน น้อยกว่าค่า  
เป้าหมายขั้นต่ำ

เกณฑ์ชี้วัด ร้อยละของผู้สูงอายุในเขต อบต. ที่ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ค่า  
เป้าหมาย 70 กรอบการประเมิน 365 การจัดบริการสาธารณสุข 100 ผลการประเมิน น้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

เกณฑ์ชี้วัด ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคมที่อบต. ให้การสนับสนุนต่อ  
ผู้สูงอายุทั้งหมดในเขต อบต. ค่าเป้าหมาย 40 กรอบการประเมิน 365 การจัดบริการสาธารณสุข 40 ผลการ  
ประเมิน น้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

เกณฑ์ชี้วัด ร้อยละของโครงการของ อบต. ที่กลุ่มผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการ คิด วางแผนดำเนิน  
โครงการ หรือติดตามประเมินผล (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา) ค่าเป้าหมาย 60 กรอบการประเมิน 75 การจัดบริการ  
สาธารณสุข 8 ผลการประเมิน น้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

#### **ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ**

เกณฑ์ชี้วัด ร้อยละของโครงการของอบต.ที่กลุ่มผู้พิการอายุมีส่วนร่วมในการคิด วางแผนดำเนิน  
โครงการ หรือติดตามประเมินผล ค่าเป้าหมาย 40 กรอบการประเมิน 75 การจัดบริการสาธารณสุข 1 ผลการ  
ประเมิน น้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

#### **ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐาน**

เกณฑ์ชี้วัด จำนวนชุมชน/หมู่บ้านที่มีวัสดุอุปกรณ์และ/หรืองบประมาณ โดยได้รับการสนับสนุน  
จาก อบต. ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญในชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัข เป็นต้น ค่า  
เป้าหมาย 10 กรอบการประเมิน 10 การจัดบริการสาธารณสุข 4 ผลการประเมิน น้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

#### **ภารกิจที่ 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชน**

เกณฑ์ชี้วัด ร้อยละของโครงการ อบต. ที่กลุ่มเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการ คิด วางแผนดำเนิน  
โครงการ หรือติดตามประเมินผล ค่าเป้าหมาย 50 กรอบการประเมิน 75 การจัดบริการสาธารณสุข 8 ผลการ  
ประเมิน น้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

### **ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา**

#### **ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบ**

เกณฑ์ชี้วัด จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของอบต. ค่าเป้าหมาย 2 กรอบการประเมิน 2  
การจัดบริการสาธารณสุข 1 ผลการประเมิน น้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

เกณฑ์ชี้วัด จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. ค่าเป้าหมาย 100 กรอบการประเมิน 100 การจัดการบริการสาธารณะ 28 ผลการประเมิน น้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

**ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย**

เกณฑ์ชี้วัด จำนวนที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ตำบลที่ อบต. ให้การสนับสนุน ค่าเป้าหมาย 6 กรอบการประเมิน 6 การจัดการบริการสาธารณะ 2 ผลการประเมิน น้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

เกณฑ์ชี้วัด ร้อยละของประชาชนที่ได้เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน/การเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ดำเนินการโดย อบต. ในปีงบประมาณ 2561 ค่าเป้าหมาย 50 กรอบการประเมิน 2430 การจัดการบริการสาธารณะ 3 ผลการประเมิน น้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

**ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย**

**ภารกิจที่ 16 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

เกณฑ์ชี้วัด จำนวนครั้งที่ อบต. ดำเนินการฝึกอบรม พนักงานดับเพลิงเพื่อให้พร้อมปฏิบัติงานในรอบปี ค่าเป้าหมาย 3 กรอบการประเมิน 3 การจัดการบริการสาธารณะ 1 ผลการประเมิน น้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

เกณฑ์ชี้วัด จำนวนครั้งต่อปีที่อบต. ดำเนินการออกคำสั่ง และสนับสนุน ให้อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อปพร. ปฏิบัติงานในชุมชน/หมู่บ้าน ค่าเป้าหมาย 6 กรอบการประเมิน 6 การจัดการบริการสาธารณะ 3 ผลการประเมิน น้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

เกณฑ์ชี้วัด จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของอบต. ที่มุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุของถนน ค่าเป้าหมาย 2 กรอบการประเมิน 2 การจัดการบริการสาธารณะ 1 ผลการประเมิน น้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

**ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน**

**ภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน**

เกณฑ์ชี้วัด จำนวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพที่ดำเนินการโดยอบต. ค่าเป้าหมาย 2 กรอบการประเมิน 2 การจัดการบริการสาธารณะ 1 ผลการประเมิน น้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

เกณฑ์ชี้วัด จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของอบต. ที่ส่งเสริมการเกษตร การประมง หรือการปศุสัตว์ ค่าเป้าหมาย 3 กรอบการประเมิน 3 การจัดการบริการสาธารณะ 1 ผลการประเมิน น้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

เกณฑ์ชี้วัด จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการข้อมูลคำปรึกษาจากศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเกษตรที่สนับสนุนโดย อบต. ค่าเป้าหมาย 250 กรอบการประเมิน 250 การจัดการบริการสาธารณะ 20 ผลการประเมิน น้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

เกณฑ์ชี้วัด จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการให้คำปรึกษาการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน ค่าเป้าหมาย 5 กรอบการประเมิน 5 การจัดการบริการสาธารณะ 1 ผลการประเมิน น้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

เกณฑ์ชี้วัด จำนวนแผนพัฒนาด้านการเกษตรระดับตำบล/ชุมชน ค่าเป้าหมาย 5 กรอบการประเมิน 5 การจัดการบริการสาธารณะ 1 ผลการประเมิน น้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

**ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

เกณฑ์ชี้วัด ร้อยละของขยะชุมชนที่มีการคัดแยก หรือนำกลับไปใช้ใหม่เมื่อเทียบกับปริมาณขยะทั้งหมดต่อวัน ค่าเป้าหมาย 20 กรอบการประเมิน 2 การจัดบริการสาธารณะ 0.013 ผลการประเมิน น้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

**ภารกิจที่ 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน**

เกณฑ์ชี้วัด จำนวนโครงการของ อบต. ในการส่งเสริมการเรียนรู้แลกเปลี่ยน การสืบทอดและปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ค่าเป้าหมาย 2 กรอบการประเมิน 2 การจัดบริการสาธารณะ 1 ผลการประเมิน น้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

เกณฑ์ชี้วัด ร้อยละของประชาชนที่มีความภาคภูมิใจหรือพึงพอใจต่ออัตลักษณ์ด้านศิลปะศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น ค่าเป้าหมาย 80 กรอบการประเมิน 2430 การจัดบริการสาธารณะ 100 ผลการประเมิน น้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

สำหรับในรายละเอียดผมจะให้หัวหน้าสำนักปลัดเป็นคนนำเสนอต่อไป

**อัครา** - นำเสนอเพาเวอพอย 10 นาที

**ประธาน** - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามขอเชิญ

**ที่ประชุม** - ไม่มีสมาชิกสอบถาม

**ประธาน** - ถ้าไม่มี สมาชิกสอบถามเพิ่มเติมผมถือว่าที่ประชุมรับทราบ

**ประธาน** - ผมขอพักการประชุมสภา ไว้ก่อนเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และกลับมา

ประชุมต่อในช่วงบ่าย คือ 13.30 น.

**พักการประชุม เวลา 11.45 น.**

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสหภาพ กะเปราะน้อย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

**5.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ในวาระที่สอง ขึ้นแปรญัตติ**

**ประธาน** - ในการพิจารณา วาระที่สอง ขึ้นแปรญัตติสมาชิกสภาสามารถเสนอขอแปรญัตติต่อที่ประชุมเพื่อให้สภาพิจารณาได้ จะมีสมาชิกจะเสนอขอแปรญัตติหรือไม่

**ที่ประชุม** - ไม่มีสมาชิกเสนอขอแปรญัตติ

**ประธาน** - เมื่อไม่มีสมาชิกแปรญัตติ ดังนั้นผมขอลงมติในที่ประชุมว่าท่านใด เห็นชอบให้คงร่างเดิม ไม่มีการแก้ไข กรุณายกมือ

**ที่ประชุม** - มีสมาชิกยกมือ 8 คน คือ นายสหภาพ กะเปราะน้อย , นายสมร ทองตัน , นายวิชัย ทองตัน , นายไพรวลัย คำนคร , นายศรัทธา เจือหอม , นายบุญช่วย ทรัพย์ทวี , นายวรเดช เสริมทรัพย์ และนายสุพร พุกพันธ์

**ประธาน** - สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงร่างเดิม ไม่มีการแก้ไข

### 5.3 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ในวาระที่สามชั้นลงมติ

**ประธาน** - ในการพิจารณาวาระสามนี้ ตามระเบียบจะไม่มีกรอภิปราย แต่ถ้าที่ประชุม  
สภาเห็นว่ามีความสมควร จะลงมติให้มีการอภิปรายก่อนก็ได้ ไม่ทราบว่าทางสมาชิกสภา จะเสนอให้มีการ  
อภิปรายก่อนหรือไม่

**ที่ประชุม** - ไม่มีสมาชิกเสนอ

**ประธาน** - เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอให้อภิปราย ดังนั้นผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใด  
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เพื่อให้ตราเป็น  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 กรุณายกมือ

**ที่ประชุม** - มีสมาชิกยกมือ 8 คน คือ นายสหภาพ กะเปราะน้อย , นายสมร ทองตัน ,  
นายวิชัย ทองตัน , นายไพรวลัย คำนคร , นายศรัทธา เจือหอม , นายบุญช่วย ทรัพย์ทวี , นายวรเดช เสริมทรัพย์  
และนายสุพร พุกพันธ์

**ประธาน** - สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 และให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562  
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

**นายก** - ผมขออนุญาตเสนอญัตติด่วน ในเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากที่สภาได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ไปแล้ว นั้น ผมเกรงว่าโครงการตามข้อบัญญัติที่สภาเห็นชอบไปนั้น จะไม่  
สามารถก่อนนี้ผู้กผันได้ภายในปีงบประมาณนี้ซึ่งเหลือเวลาอีก 1 เดือน ดังนั้นจึงจะขออนุญาตสภาเสนอเป็นญัตติ  
เพื่อให้สภาพิจารณา พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

**ประธาน** - ผมขอให้เลขฯ สภาชี้แจงระเบียบ กฎหมายว่าจะสามารถทำได้หรือไม่

**เลขฯ** - เรียนท่านประธานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม  
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

ข้อ 38 ญัตติทั้งหลายต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 5 วัน  
และมีสมาชิกรับรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิ่นนั้น มีสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่น้อยกว่าแปดคนให้มี  
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน เว้นแต่ตามกฎหมายหรือระเบียบนี้กำหนดวิธีการเสนอญัตติไว้เป็นอย่างอื่น  
วรรค 5 ญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้โดยให้นำความในข้อ 39 มาใช้บังคับ

- 1) ขอให้รับรองรายงานการประชุม
- 2) ขอให้รับรองรายงานอื่น ๆ ของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
- 3) ขอบริกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน
- 4) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามารถระมัดระวัง ตามข้อ 45
- 5) ญัตติตามข้อ 41
- 6) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต

การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจา ตามวรรค 4 ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น  
ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ 63 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศรีษะ

ข้อ 63 วรรคหนึ่ง สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศรีษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยื่นกล่าว ณ ที่ของตน หรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น

สรุปแล้วดิฉันขอเสนอว่าท่านนายก สามารถเสนอได้แต่ก็แล้วแต่ท่านประธานจะพิจารณาอนุญาตหรือไม่

**ประธาน** - ผมขออนุญาต

**ประธาน** - ขอเชิญนายกเสนอญัตติได้

**นายก** - เรียนท่านประธานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมฉบับ

ที่ 1 มีโครงการในข้อบัญญัติ 5 โครงการ คือ 1) โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร ค.ส.ล พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ซอยบุญช่วยรวมใจ หมู่ 2 งบประมาณ 1,974,000 บาท 2) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 16 จุด งบประมาณ 1,412,900 บาท 3) โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ 1 งบประมาณ 2,536,000 บาท 4) ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือนุคคลภายนอก งบประมาณ 1,000,000 บาท ซึ่งทั้งสี่โครงการยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและยังมีโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 อีก 1 โครงการ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ คือ 1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.บ้านนายโสภณ นามเดช หมู่ 2 งบประมาณ 900,000 บาท และโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 อีก 1 โครงการ คือ จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ งบประมาณ 1,375,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นด้วยเหตุนี้จึงเสนอมาให้สภาพิจารณา ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้

**ประธาน** - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมขอเชิญ

**ไพรวลัย** - เรื่องกล้องวงจรปิด ค่าแรง สองแสนกว่า เป็นราคาที่ถูกต้องหรือไม่

**พรอนันต์** - ได้สอบถามกับบริษัทแล้ว สืบราคาได้มาไว้ใช้ตั้งงบก่อน แต่พอเวลากำหนด

ราคากลางจะดำเนินการจริงจะได้ข้อมูลอีกครั้งที่จะใช้ ราคานี้ต้องส่งไปจังหวัดจะมีคณะกรรมการพิจารณาอีก



- ไพรวลัย** - รถบรรทุกขนาด 4 ตัน ผมเห็นด้วยที่จะจัดซื้อ แต่มาคิดอีกทีความจำเป็นคุณน้อย น่าจะเองบไปทำอย่างอื่นดีกว่า
- สมร** - เรื่องรถบรรทุกขยะ คันที่เรามีอยู่เก็บได้น้อย
- ไพรวลัย** - ผมสังเกตเห็นรถขยะตำบลอื่นวิ่งไปทางชะอำ
- ปลัด อบต.** - ดิฉันขอชี้แจงเรื่องวัตถุประสงค์ที่เราจะซื้อรถบรรทุกในครั้งแรก คือเรามีปัญหา เรื่องที่ชาวบ้านตัดกิ่งไม้ใหญ่ ๆ แล้วมาใส่ในถังขยะหรือกองไว้ให้รถขยะอบต.มาขนไป ซึ่งรถขยะก็ขนไม่ได้ เพราะอัดท้ายไม่ได้ในเมืองเขตเทศบาลชาวบ้านที่ตัดกิ่งไม้มากองไว้ทางเทศบาลจะมีรถหกล้อมมาเก็บไปเอง และอีกวัตถุประสงค์หนึ่ง คือ จะใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้เวลาที่อบต.มีงานนอกสถานที่ เพราะรถอบต.มีสองคัน ก็จริงแต่ขนของไม่ได้มาก ดิฉันขอชี้แจงเพียงเท่านี้
- ไพรวลัย** - คราวที่ชี้แจงตอนเสนอซื้อ ถ้าย้อนไปดูรายงานการประชุมตอนก่อนบอกว่าจะ ใช้ขนขยะไปทิ้งคอนขุนห้วย
- นายก** - วัตถุประสงค์อย่างที่ปลัดพูดงบประมาณยังมีอีกเยอะที่จะมีให้ใช้และมีอยู่แล้ว อยู่ที่ทำตามความต้องการ ยังไม่ครอบคลุม กิ่งไม้ รถขยะก็อัดท้ายไม่ได้ เศษ หิน ทราย ก็ใส่รถขยะไม่ได้ จะ จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ผ่านมาแล้วมาท้วงติง ไม่ให้ทำ
- พรอนันต์** - ผมเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ ตอนนั้นผมพิจารณาตัดออกไปเพราะ คุณสมบัติไม่ได้ จึงยกเลิกและกำหนดคุณสมบัติใหม่ ตอนนี้อยู่ที่ร้านเสนอ ราคาใหม่ ตอนนี้เขาบอกราคาจริง ขึ้นอีกเลขต้องตัดในรายละเอียดออกไปบ้าง ราคาที่เราตั้งแบบไม่มีคัม แต่กรรมการกำหนดให้มีคัม
- ประธาน** - สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 พื้นอย่างเดียวไหมครับ
- พรอนันต์** - มีงานปรับทางรอบ ๆ สนาม ซ่อมแซมประตูรั้ว รอบ ๆ งานปูพื้นยาง
- ประธาน** - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมที่ละราย โครงการท่านใดเห็นควรอนุมัติให้กันเงินโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร ค.ส.ล. หรือวางท่อระบายน้ำและ บ่อพัก ขอยบุญช่วยรวมใจ หมู่ 2 กรุณายกมือ
- ที่ประชุม** - มีสมาชิกยกมือ 8 คน คือ นายสหภาพ กะเปาะน้อย, นายสมร ทองตัน, นายวิชัย ทองตัน, นายไพรวลัย ค้านคร, นายศรัทธา เจือหอม, นายบุญช่วย ทรัพย์ทวี, นายวรเดช เสริมทรัพย์ และนายสุพร พุกพัน
- ประธาน** - ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้กันเงินโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด กรุณายกมือ
- ที่ประชุม** - มีสมาชิกยกมือ 7 คน คือ นายสหภาพ กะเปาะน้อย, นายสมร ทองตัน, นายวิชัย ทองตัน, นายไพรวลัย ค้านคร, นายศรัทธา เจือหอม, นายบุญช่วย ทรัพย์ทวี และนายสุพร พุกพัน
- ประธาน** - ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติให้กันเงินโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด กรุณายกมือ
- ที่ประชุม** - นายวรเดช เสริมทรัพย์
- ประธาน** - ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้กันเงินโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ 1 กรุณายกมือ

**ที่ประชุม** - มีสมาชิกยกมือ 8 คน คือ นายสหภาพ กะเปราะน้อย, นายสมร ทองตัน, นายวิชัย ทองตัน, นายไพรวลัย ค้านคร, นายศรัทธา เจือหอม, นายบุญช่วย ทรัพย์ทวี, นายวรเดช เสริมทรัพย์ และนายสุพร พุกพันธ์

**ประธาน** - ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้กันเงินค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก กรุณายกมือ

**ที่ประชุม** - มีสมาชิกยกมือ 8 คน คือ นายสหภาพ กะเปราะน้อย, นายสมร ทองตัน, นายวิชัย ทองตัน, นายไพรวลัย ค้านคร, นายศรัทธา เจือหอม, นายบุญช่วย ทรัพย์ทวี, นายวรเดช เสริมทรัพย์ และนายสุพร พุกพันธ์

**ประธาน** - ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้กันเงินโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.บ้านนายโสภณ นามเดช หมู่ 2 กรุณายกมือ

**ที่ประชุม** - มีสมาชิกยกมือ 8 คน คือ นายสหภาพ กะเปราะน้อย, นายสมร ทองตัน, นายวิชัย ทองตัน, นายไพรวลัย ค้านคร, นายศรัทธา เจือหอม, นายบุญช่วย ทรัพย์ทวี, นายวรเดช เสริมทรัพย์ และนายสุพร พุกพันธ์

**ประธาน** - ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้กันเงินโครงการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ กรุณายกมือ

**ที่ประชุม** - มีสมาชิกยกมือ 8 คน คือ นายสหภาพ กะเปราะน้อย, นายสมร ทองตัน, นายวิชัย ทองตัน, นายไพรวลัย ค้านคร, นายศรัทธา เจือหอม, นายบุญช่วย ทรัพย์ทวี, นายวรเดช เสริมทรัพย์ และนายสุพร พุกพันธ์

**ประธาน** - สรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้สมาชิกกันเงิน ทั้ง 5 โครงการ ส่วน 1 โครงการ คือ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก

**ระเบียบวาระที่ 6** เรื่องอื่น

**ผอ.ฉัตรชัย** - ขอขอบคุณนายก และผู้เกี่ยวข้องที่ยังให้การสนับสนุนการเรียนการสอนกับร.ร. ล่าสุดไปจัดอบรมที่โรงเรียนและโครงการป้องกันโรค ทางร.ร. ได้รับความสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาไปปรับส่ง และเด็กสามารถกินอาหารได้เลย และต่อไปถ้าอบค.มีโอกาสมายช่วยตัดแต่งต้นสนตรงเสาธง และพื้นที่ตรงหน้าสนามฟุตบอล 3 ไร่ ตอนแรกผมเคยปรับที่ดินจะมีพืชชะครามขึ้น อยากปรับให้ปลูกพืชสวนได้ ผมได้เคยปรึกษากกรมพัฒนาที่ดินมา 3 ปี แต่เปลี่ยนสภาพดินไม่ได้ จึงได้คิดว่าจะปรับที่ดินให้เรียบก่อนอนาคตคิดว่า จะใช้วงซีเมนต์ที่มีฐาน ผมเคยไปดูงานที่สิงห์บุรี เขาใช้วงซีเมนต์วางใส่ดินและปลูกพืชเป็นแถว ถ้าทำได้จะเพิ่มภาพสีเขียวและเกิดประโยชน์กับโรงเรียน ทำให้ร.ร.มีรายได้เพิ่มไปเสริมโครงการต่าง ๆ ได้ และอีกเรื่อง คือ สนามฟุตบอล ไม่ทราบมีอัตราเงินไหม ถ้ามีคนมาใช้จะมาใช้ได้มากขึ้น และสะดวกขึ้น อาจของบจากภาคส่วนอื่น ๆ มาสนับสนุนได้ และถ้ามีเครื่องออกกำลังกายมาตั้งบริการชาวบ้าน ก็จะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ตอนนี้โรงเรียนทำกิจการขายเกลือมีใส่ถุงจำหน่ายไปได้แล้ว

- สมร** - เวลาใช้พื้นที่หน้าโรงเรียนถ้าโรงเรียนจะทำอะไร ต้องขออนุญาตวัดหรือไม่
- ผอ.ฉัตรชัย** - ร.ร.จะทำอะไร ผมได้แจ้งด้วยวาจาให้หลวงพ่อกวาทราบทุกครั้ง อย่างทำรั้วผมก็แจ้งให้หลวงพ่อกวาทราบ
- ประธาน** - เสนอให้ทำเกลือหอมเพิ่มเติมจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น
- ผอ.ฉัตรชัย** - วันจันทร์ ที่ 2 ก.ย. เขาจะมาประเมินสถานศึกษาพอเพียง ขอเชิญทุกท่านมาร่วมต้อนรับคณะกรรมการด้วยเป็นการไปอย่างไม่เป็นทางการ
- ผู้ใหญ่สมหมาย** - เมื่อวานพันยุงดิหน้อย ทำโดยไม่ได้จ้าง เสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่อบต.เคยพัน เป็นทำให้ผ่านไป ไม่แจ้งผลเป็นการพันตามไตรมาสพอหมู่บ้านไปพันได้รับเสียงสะท้อนกลับที่ดี ผมอยากจะแนะนำให้อบต.คุยทำความเข้าใจกับคนที่ไปจ้างพันก่อน ไม่งั้นอบต.จะโดนค่า และข้อตกลงกับรพ.สต. จะให้สมาชิกแต่ละหมู่บ้านพาเขาไป บางบ้านไม่ให้พันในบ้านพาไปพันนอกบ้าน เมื่อวานหมอวิงตั้งตำบลประสานงานดีมาก ลองดูว่าจะเอาไปปรับปรุงอย่างไรบ้าง ข้อแตกต่างที่อบต.จ้างครับที่หมู่บ้านพัน
- ไพรวลัย** - หมู่ 2 – 3 ผมเป็นตัวหลักงานนี้ ผมขอขอบคุณผู้นำ นายก ปลัด จอย แป้ง ขอบคุณแทนชาวบ้าน การร่วมมือของหมู่ 3 ให้ความร่วมมือน้อยไปนิด
- สมร** - เมื่อวานน้ำมันไม่พอใช้ หมอต้องไปหาน้ำมันเอง
- นายก** - ขอขอบคุณทุกหมู่ ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ สมาชิก ผู้นำ ตอนนี้ระบาค อยู่ใน การพันยุง แต่ครั้งทำไม่ต้องจ้างเพราะหาคนพัน คนนำไม่ได้ สมัยก่อน ให้แต่ละหมู่ช่วยกับอบสม. ด้วย เคยทำก็ดีมากตลอด แต่คนพันเดิมไม่ไหว เลยต้องหาคนรับจ้าง เขาเป็นคนเก่งของนาพันสามมาทำให้เราแต่ไม่มีคนนำไป บางคนให้พันบ้างไม่ได้พันบ้าง เรื่องคนพัน ในฐานะผู้รับเหมาที่พันไม่ได้ครอบคลุม ที่ชาวบ้านให้ความร่วมมือครั้งนี้ เพราะเกิดโรคระบาดอยู่ เหตุที่เกิดโรคระบาดเพราะผู้ป่วยไปหาหมอกlinik ทางอบต.กับรพ.สต.ก็จะไม่รู้ ถ้าไปหาหมอโรงพยาบาลทางอบต.ก็จะรู้ อนาคตต่อไปผมจะต้องปรับปรุงต่อไปในการพันหมอกวัน
- ไพรวลัย** - ผมเห็นด้วยกับนายก อยากให้หมู่บ้านช่วยการพันด้วยมีผู้นำหมู่บ้าน อสม. สมาชิก มาเป็นทีม เหมือนหมู่ 4
- ประธาน** - ผাগผู้บริหารซื้อไส้กรองด้วย
- ผู้ช่วยมัทรินทร์** - หน้า ร.ร. จะแก้ไขอย่างไรเรื่องรถจอดริมถนน 2 ฟังเลขถนนเป็นช่วงทางโค้ง และเคยเจอรถจอดคาที่จะรอลีี้ยวเข้าไซด์งานก่อสร้าง ควรจะมีกรวยจราจร และไฟทางโรงแรมตั้งไม่ใช่เอกรวยของ อบต. ไปตั้ง รถยนต์ที่จอดปกติเป็นรถของคนงาน โรงแรม ควรจะมีป้ายบอกได้ใหม่ว่าเป็นสถานที่ราชการ ไม่ใช่ที่จอดรถของโรงแรม
- พรอนันต์** - ผมได้แจ้งผู้รับเหมาโรงแรมไปแล้ว ห้ามจอดรถฝั่ง อบต. และห้ามจอดรถทางโค้ง ผมจะทำหนังสือไปอีกครั้ง
- สมร** - เมื่อวานอบต.มาลอกท่อ 12 ท่อ ผมลองไปดูท่ออื่นก็จะตันเหมือนกัน อยากให้ลอกเพิ่ม

**พรอนันต์** - ที่ทำเฉพาะที่เกิดปัญหาตรงโรงปลาเค็ม จริง ๆ แล้ว ทุกท่อก็เต็มหมด ฝาท่อต้องวัดและทำฝาท่อใหม่ ถ้าอบต. จะทำเพิ่มต้องคำนวณราคาก่อนถ้ามีงบประมาณเพียงพอก็จะทำเลยขอความร่วมมือสมาชิกและผู้นำหมู่บ้าน ที่อบต. ทำถนนจะเว้นให้ชาวบ้านวางท่อมาเชื่อมกับอบต. แต่ชาวบ้านวางท่อมาเชื่อมกับอบต. แต่ชาวบ้านไม่ทำ ขอให้ประชาสัมพันธช่วยทำบ่อกักในบ้าน รวมน้ำภายในบ้านก่อนค่อยไหลมารวมในท่อ

**นายก** - ฝากเรื่องท่อของหมู่บ้านด้วย อย่าให้อุดตัน และตรงที่อบต. ไปทุดถึงน้ำตรงท้ายบ้านไว้มีที่ว่าง ๆ เป็นสาธารณะหรือเปล่าเห็นเขาทำศาลาที่จ้อครด ช่วยไปบอกคนจะทำด้วยว่าทำไม่ได้ อบต. จะเอารถขยะมากลับตรงนี้

**พรอนันต์** - ตรงที่เดิมที่เป็นถังก่อนน้ำที่อบต. รื้อถนนแล้ว พื้นทางอบต. ได้ลงหินคลุกไว้ ตอนนี้มีคนเอาดินถมมากางและรถมาจอดไว้ รถขยะจะเลี้ยวไม่ได้ เลยไปกลับในที่เอกชนบ้านถื่นที่ละเขาจะไม่ให้รถขยะไปกลับรถแล้ว ให้อบต. เอาหินคลุกมาใส่ให้เขาด้วย แต่ที่นั่นเป็นของเอกชนอบต. จะเอาไปลงให้ไม่ได้

**พรอนันต์** - อบต. ได้จ้างเหมาให้มาซ่อมบานประตูระบายน้ำอยู่ ปัญหาคือไม่มีการเปิด ปิดเลย ต้องมีการปิดเปิดบ้าง หยอดน้ำมันบ้าง ถ้าจะเปิดได้ หรือเผาให้จาระบีละลายแต่ที่ผมอยากเสนอคือ อยากให้มีคนดูแลแต่ละประตู ไม่ทราบว่าจะพิจารณาให้ใครดี

**ประธาน** - หมู่ 1 มี 2 ประตู ให้วิชัยรับผิดชอบประตูข้างบ้าน ส่วนอีก 1 ประตู ให้รองประธานสมร ดูแล

หมู่ 2 มีตรงดอนตาโชนให้ไพรวลัยดูแล

หมู่ 4 มี 3 ที่ตรงหลังบ้านเลขาสนั้น ให้เลขาสนั้นดูแล ตรงดอนคตีให้สมาชิกสุพรรณดูแล และตรงฝายคลองสังเวช ประธานสภาดูแล

**ประธาน** - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม

**ปิดประชุมเวลา 16.00 น.**

นางสาวเช่นดาว นพศรี

(นางสาวเช่นดาว นพศรี)

เลขาส / ผู้จกรายงานการประชุม

นายสหภาพ กะเปราะน้อย

(นายสหภาพ กะเปราะน้อย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

